

## อัยการสั่งฟ้อง'แพน'กับพวก บุกรุกป่าเขาแพงเกาะสมุย

นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการบุกรุกที่ดินของรัฐ ป่าในพื้นที่เขาแพง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติรับเป็นคดีพิเศษ ซึ่งตนได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายพงษ์ชัย พิ่าทวีพร อายุ 48 ปี 2.นายสามารถ เรืองศรี อายุ 56 ปี 3.นายแพน เทือกสุบรรณ อายุ 32 ปี 4.นายบรรเจ็ด เหล่าปิยะสกุล อายุ 58 ปี ในข้อหา "ก่สร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำความผิดประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่สร้าง หรือเผาป่า ในที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่บนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบ ดังนี้ 1.น.ส.3 ก. เลขที่ 3301, 3302 และ 3285 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไม้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ส่วนที่ออกโดยมิชอบ 31-2-97 ไร่ (ส่วนนี้ดำเนินคดีกับนายพงษ์ชัย และนายสามารถ) 2.โฉนดที่ดินเลขที่ 28109 เฉพาะส่วนที่เกินจากที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 3301, 3302 และ3285 (มีการรวมแปลงเป็นโฉนดเลขที่ 28109) เป็นเนื้อที่ 14 ไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไม้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่วนนี้ดำเนินคดีกับนายแพนและนายบรรเจ็ด)



ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนและ อสพ.มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา ทั้ง 4 ราย ตามข้อกล่าวหาและสั่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.55 พนักงานอัยการได้สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมประมาณ 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ และในส่วนของการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.รับไปทำการไต่สวนในความผิดต่อเจ้าพนักงาน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 ต่อมาพนักงานอัยการได้สั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวนเพิ่มเติม 4 ครั้ง โดยส่วนหนึ่งเป็นการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องขอความเป็นธรรมของฝ่ายผู้ต้องหา

นายชาติ กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ก.ย.56 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งฟ้องบุคคลดังกล่าวตามความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อนึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เคยทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาแล้วประมาณ 11 คดี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เนื้อที่รวม 465 ไร่ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท และยังมีกรณีที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอีกหลายเรื่อง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกต่อไป